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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) 

วันศุกร์ ที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ห้องประชุม ๑) อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
เขต

เลือกตั้ง 
๑ นายพูล  มูลยะเทพ ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย พูล  มูลยะเทพ ๒ 
๒ นายสวาท  โปทปัญญา  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สวาท  โปทปัญญา  ๒ 
๓ นายวินัย  โยธาวธุ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย วินัย  โยธาวุธ ๑ 
๔ นายสมพงษ์  รัตนประยูร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมพงษ์  รัตนประยูร ๑ 
5 นายสายคำ  ชัยชนะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สายคำ  ชัยชนะ ๑ 
6 นายอโนชา  ปกแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย อโนชา  ปกแก้ว ๑ 
7 นายสมนัด  มูลยะเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมนัด  มูลยะเทพ ๑ 
8 นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ดวงเดือน  อุทธโยธา ๒ 
9 นายสุรินทร์  อสุพล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สุรินทร์  อสุพล ๒ 

10 นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย บุญเที่ยง  วงค์พิใจ ๒ 
๑1 นายมานพ  ใจปรีชาวัฒนากุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย มานพ  ใจปรีชาวัฒนากุล ๒ 

ผู้ไม่มาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
เขต

เลือกตั้ง 
1 นายไสว  วงราจา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ลาป่วย ๑ 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ ดาบตำรวจ เทพสงวน  ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย เทพสงวน  ปันสุวรรณ  
๒ นายอินจันทร์  ต๊ะมาธง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย อินจันทร์  ต๊ะมาธง  
๓ นายภานุวัฒน์  อะคะโล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ภานุวัฒน์  อะคะโล  
๔ นางถิรดา  ไชยเลิศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ถิรดา  ไชยเลิศ  
๕ นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมบูรณ์  หลวงบุญมี  
๖ นายศุภกร  อะคะโล ผู้อำนวยการกองช่าง ศุภกร  อะคะโล  
๗ นางราตรี  แปงคำเรือง ผู้อำนวยการกองคลัง  ราตรี  แปงคำเรือง  
๘ นางปทิตตา  ทองสกลรัชต์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ปทิตตา  ทองสกลรัชต์  
๙ นางวารุณี  ภาชนนท์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา วารุณี  ภาชนนท์  
๑๐ นายประทีป  ชัดดง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ประทีป  ชัดดง  
๑๑ นายโชคชัย  อุทธโยธา นิติกรชำนาญการ โชคชัย  อุทธโยธา  

๑๒ นางสาวดลวรรณ  เวียงนาค เจ้าพนักงานธุรการ ดลวรรณ  เวียงนาค  

เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๐ น. 
  เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม  นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย               
ได้เรียกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  เข้าห้องประชุม และนายพูล  มลยะเทพ ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  ซึ่งทำหน้าที่
ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ที่ลงลายมือชื่อและอยู่ในห้องประชุม            
แล้วพบว่า มีจำนวน  ๑๑ คน ลาป่วย ๑ คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑        เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   -แจ้งประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย เร ื ่อง เร ียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                      
   สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยแรก 
นายพูล มูลยะเทพ  ได้มอบหมายให้ปลัดเทศบาลฯในฐานะเลขานุการ อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
ประธานสภาฯ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยแรก  
   ให้ที่ประชุมทราบ ต่อไป 
นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี  ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย   สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕               
ปลัดเทศบาลฯ  สมัยแรก  ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

ตามที่สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
คร ั ้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เม ื ่อว ันพฤหัสบดี ท ี ่  ๖ เด ือน พฤษภาคม                
พ.ศ.  ๒๕๖๔ มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย  สมัยประชุมสามัญ                        
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  และว ันเริ่มสมัยประช ุมสามัญประจำปีของปีถ ัดไป                      
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นั้น 

ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖                                         
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒                       
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยข้อบังค ับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗                                                
  และที ่แก้เพิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบ ับท ี ่  ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๔ สภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย                           
  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยแรก                            
  วันเริ ่มสมัยประชุม วันที ่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดระยะเวลา  ๓๐ วัน                      
  พร้อมได้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย และเผยแพร่ทางเว็บไซต์                 
  ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย www.sritoy.go.th 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
      นายพูล  มูลยะเทพ   

ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

นายพูล  มูลยะเทพ  ไ ด้ แจ ้ งขอขอบค ุณสมาช ิกสภาเทศบาล คณะผ ู ้บร ิหาร พน ักงานเทศบาล                      
ประธานสภาฯ  และผู้ที ่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาถนนสายการเกษตร (สปก) สายพระธาตุจอมก้อ                    
   และสายโล๊ะผักก้าน กิจกรรมดังกล่าวนี ้ ไม ่ได ้ใช ้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด                                   
   ซึ่งก็ทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรชาวตำบลศรีถ้อย                   
   ที่ใช้เส้นทางสัญจรได้รับความสะดวกมากข้ึน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
       ระเบียบวาระที่  ๒ ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ 
   ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่  ๔ ( ครั้งที่ ๑) วันอังคาร ที่  ๒๘ เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายพูล  มูลยะเทพ  ได้แจ้งว่า ตามที่ ได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย 
ประธานสภาฯ  สมัยประช ุมสาม ัญประจำป ี พ.ศ.2564 สม ัยท ี ่  ๔ (คร ั ้ งท ี ่  ๑) เม ื ่อวันอ ังคาร ท ี ่  ๒๘                                           
   เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ซึ่งคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมฯ                   
   ได ้ตรวจสอบแล ้ ว ไปพร ้อมหน ั งส ื อ เช ิญประช ุม สภา ท ี ่  พย ๗๓๒๐๑/ว ๔                                    
   ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕  ไปแล้วนั้น  ขอให้สมาชิกสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว 
   ว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ หรือจะมีการแก้ไขหรือไม่ ซึ่งไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใด
   เสนอให้มีการแก้ไข  และได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                   
   ที่อยู ่ในที่ประชุมแล้วมีจำนวน 1๑ คน ถื อ ว ่ า ค รบอ งค์ ป ร ะ ชุ ม จึ ง ขอมติ              
   ที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ ๔ 
   (ครั้งที่ ๑ ) เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564  หรือไม ่ ด้วยการยกมือ 
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียง 1๐ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี                                    

งดออกเสียง 1 เสียง ถ ื อ ว ่ า ท ี ่ ป ร ะ ช ุ ม มี ม ต ิ ร ั บ ร อ ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ช ุ ม               
สภาเทศบาลตำบลศรีถ้ อย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ ๔                 
(ครั้งที่ ๑) วันอังคาร ที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 

มติที่ประชุม  ที ่ประชุมมีมติร ับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย สมัยประชุมสามัญ                
   ประจำปี พ.ศ.2564  สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) วันอังคาร ที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   -ญัตติพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ครั้งที่ ๑๕                                   
   สำนักปลัดเทศบาล 

นายพูล มูลยะเทพ  ได้เชิญนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา 
ประธานสภาฯ  ต่อไป  

ด.ต.เทพสงวน ปันสุวรรณ  ได้ชี้แจงว่า ตามที่อำเภอแม่ใจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
นายกเทศมนตรีฯ  อำเภอแม่ใจ ๗ แห่ง ได้ร่วมกันจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒                               
   ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ โดยได้มีการดำเนินการเมื ่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมานั้น                        
   ซึ ่งปัจจุบันซุ ้มเฉลิมพระเกียรติฯดังกล่าวมีสภาพชำรุดทรุดโทรม อำเภอแม่ใจ จึงได้แจ้งให้                          
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเขตพื้นที ่อำเภอแม่ใจ เข้าประชุมร่วมกันเพื ่อพิจารณาดำเนินการ                       
   ซึ่งที่ประชุมร่วมได้มีมติให้รื้อถอนอาคารซุ้มดังกล่าว โดยมอบให้เทศบาลตำบลศรีถ้อย 
   มีหน้าที่ในการดำเนินการรื้อถอนอาคารซุ้มโดยใช้งบประมาณค่ารื้อถอนของเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
   ทั ้งหมด   เนื ่องจากงบประมาณค่าใช้จ ่ายในการรื ้อถอน ไม่ได้ตั ้งงบประมาณในเทศบัญญัติ                                 
   งบประมาณรายจ ่ายด ังกล ่ าว ไว้ และมีความจำเป็นต ้องเบ ิกจ ่ายงบประมาณ                           
   เป็นค่ารื ้อถอน จึงเสนอสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย                     

ประจำปีงบประมาณ... 
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   ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ โอนครั้งที่ ๑๕ สำนักปลัดเทศบาล ในรายละเอียด
   มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชี้แจงที่ประชุม ต่อไป 
นายประทีป  ชัดดง  ช ี ้ แจงว ่ า  สำน ักปล ัดเทศบาล ได ้ตรวจสอบเทศบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ ่ าย                                    
หัวหน้าสำนักปลัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายจ่ายบางรายการที่ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  มีความจำเป็นต ้องมีการเบ ิกจ ่ายในปีงบประมาณนี้                                         
   จึงเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                  
   โอนครั้งที่ ๑๕ สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้ 
   ๑. โอนเพิ่มงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น ๓๐,๒๐๐  บาท  
    ๑.๑ ด้านบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๐๐) แผนงาน บริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๐) 
   งานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๑๑) งบลงทุน (๕๔๐๐๐๐) หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (๔๒๐๐๐๐) 
   ประเภท ค่ารื้อถอน หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ -ค่ารื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีราชาภิเษก                       
   พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ อนุมัติ – บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน – บาท โอนเพิ ่มครั ้งนี้                    
   ๓๐,๒๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๐,๒๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายรับ 
   (สำนักปลัดเทศบาล) 
    รวมโอนเพิ่มท้ังสิ้น ๓๐,๒๐๐ บาท 

   ๒. โอนลดงบประมาณ  จำนวนทั้งสิ้น  ๓๐,๒๐๐ บาท 
    ๒.๑ ด ้าน บร ิหารงานทั ่วไป (๐๐๑๐๐) แผนงาน บร ิหารงานทั ่วไป (๐๐๑๑๐)                                   
   งานบริหารงานทั่วไป (๐๐๑๑๑) งบบุคลากร (๕๒๐๐๐๐) หมวด เง ินเด ือน                           
   ฝ่ายประจำ (๕๒๒๐๐๐) ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
   งบประมาณ อนุมัต ิ ๒,๔๐๔,๙๒๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๖๑๒,๕๒๐ บาท                                   
   โอนลดครั ้งนี ้ ๓๐,๒๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑,๕๘๒,๓๒๐ บาท ตั ้งจ่ายจากเงินรายรับ                      
   (สำนักปลัดเทศบาล) 
    ข้อกฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        
   พ.ศ. ๒๕๖๓  
    ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
   ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
   ของสภาท้องถิ่น 
    ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง                      
   คำชี ้แจงงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื ่อได้ร ับอนุมัต ิจากผู ้ม ีอำนาจแล้ว                                  
   ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งประกาศให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ                      
   ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ 

    ข้อพิจารณา 

    เนื่องจากการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   โอนครั้งที่ ๑๕  สำนักปลัดเทศบาล  ดังกล่าวข้างต้น เป็นการโอนงบประมาณรายจ่าย  ในงบลงทุน              
   โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ   ปริมาณ  คุณภาพเปลี ่ยน หรือโอนไปตั ้งจ่าย        
   เป็นรายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง                       
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ 27 เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย                     

              จึงเสนอสภา... 
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   จึงเสนอสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย เพื ่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย                     
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โอนครั ้งที ่ ๑๕  สำน ักปล ัดเทศบาลรายละเอ ียด                      
   ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โอนครั้งที่ ๑๕  
   สำนักปลัดเทศบาล  ที่แนบวาระการประชุมนี้  

    ข้อเสนอ 

    จึงเสนอมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

นายพูล  มูลยะเทพ  ได้ถามที ่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะสอบถามเกี ่ยวกับการเสนอขออนุมัติ                      
ประธานสภาฯ  โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักปลัดเทศบาล                  
   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ  ในการรื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ                             
   พระบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย เสนอหรือไม ่

นายวินัย  โยธาวุธ  ได้อภิปรายว่า การโอนงบประมาณ ข้อ ๒.๑ ด้านงานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป               
สมาชิกสภาฯเขต ๑ งบบุคลากร  หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                             
   การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดดังกล่าวนี้มีการกำหนดหรือวิธีการตั้งงบประมาณ
   อย่างไรหรือมีการตั้งงบประมาณเผื่อไว้หรือไม่อย่างไร 
ด.ต.เทพสงวน ปันสุวรรณ  ได้มอบหมายให้ปลัดเทศบาลฯชี้แจง 
นายกเทศมนตรีฯ    
นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี  ได้ชี ้แจงว่า การตั้งงบประมาณ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดเงินเดือน เงินเดือน           
ปลัดเทศบาลฯ  ฝ่ายประจำ  เง ินเด ือนข้าราชการหร ือพนักงานส่วนท้องถิ ่น  เป ็นการการตั ้ งงบประมาณ                                      
   เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
   พ.ศ.๒๕๔๒ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดพะเยา ซึ่งการการตั้งงบประมาณกำหนด                       
   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณตามกรอบแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ที่มีอยู่ซึ่งจะต้องมีการตั้งงบประมาณในหมวดดังกล่าวให้ครบกรอบแผนอัตราทั้งหมด               
   ที่มีอยู่  ไม่ใช่เป็นการตั้งเผื่อไว้ 
นายพูล มูลยะเทพ  ได้ถามที่ประชุมว่า  มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะเสนอหรือสอบถามเกี่ยวกับการขออนุมัติ
ประธานสภาฯ  โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โอนครั ้งที ่ ๑๕ สำนักปลัดเทศบาล                               
   เพื่อเป็นค่ารื ้อถอนอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ –ค่ารื ้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ               
   พระราชพิธ ีบรมราชาภ ิ เษก พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณจำนวน ๓๐,๒๐๐ บาท อ ีกหร ือไม่                                             
   ซึ่งไม่มีสมาชิกสภาฯจะสอบถามหรือเสนอใดๆอีก และได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว              
   มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๑ คน ถือครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุม
   เห ็นชอบให้ร ื ้อร ื ้อถอนซุ ้มเฉล ิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒                               
   และอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๕ 
   ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๓๐,๒๐๐ บาท หรือไม่ด้วยการยกมือ 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง ๑ เสียง                     
 ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕       
 ครั้งที่ ๑๕ สำนักปลัดเทศบาล  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รื้อรื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒
   และอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๕ 
   สำนักปลัดเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี  ๖... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑  การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ              
สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๖ 

นายพูล มูลยะเทพ  ได้มอบหมายให้ปลัดเทศบาลฯในฐานะเลขานุการสภา ชี ้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ               
ประธานสภาฯ  ที่เกี ่ยวข้องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก                
   ของปีถัดไป ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา ต่อไป 
นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี  ช ี ้แจงท ี ่ประช ุมในการกำหนดสม ัยประช ุมสาม ัญ ประจำป ี  และการกำหนด                                     
เลขานุการสภาฯ  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้  

๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ กำหนดว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี ่สมัย                      
   สมัยประชุมครั้งแรกและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้ประธานสภากำหนด... 
    สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย
   ระยะเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด” 
   ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังค ับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.๒๕๔๗                                 
   และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
    ข้อ ๑๑  เมื ่อมีประธานสภาท้องถิ ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น                      
   เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับ
   การประชุมสมัยสามัญ ดังนี้... 
    (๓) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัย       
   ในปีนั้น จะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน 
   กับให ้กำหนดว ันเร ิ ่มประช ุมสมัยประช ุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถ ัดไป                              
   และมีกำหนดกี่วัน 
    การกำหนดสม ัยประช ุมและว ันประช ุมให ้ เป ็นไปตามท ี ่ กฎหมายว ่ าด ้วย                                        
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด 
    ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ ่มต้นประชุม             
   สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยของปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป 
   และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษา
   ในที่ประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาบังคับใช้                  
   โดยอนุโลม 
    ข้อพิจารณา 

  เพ่ือถือปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบดังกล่าวข้างต้น ประธานสภาฯจึงหารือที่ประชุมว่า 
 เห็นควรกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕                                 
 ระยะเวลาและวันเร ิ ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัย                     
 ของปี พ.ศ.2565  ที ่เหลืออีก 3 สมัย และวันเริ ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี                  
 ของปีถัดไป (ปีพ.ศ.2566) และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก
 ของปีถัดไป(ปี พ.ศ.2566)  

    ข้อเสนอ 

    จึงเสนอมาเพ่ือพิจารณา 

     นายพูล... 
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นายพูล มูลยะเทพ   ได ้ เช ิญสมาช ิกสภาฯ เสนอการกำหนดสมัยประช ุมสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย                                      
ประธานฯ  สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
   ประจำป ีของแต ่ละสม ัย ของปี  พ.ศ.2565 ท ี ่ เหล ืออ ีก 3 สม ัย โดยต ้องม ีสมาช ิกสภาฯ                                        
   เป็นผู้รับรองไม่น้อยกว่า 2 คน  
นายวินัย  โยธาวุธ  ได้เสนอกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี                
สมาชิกสภาฯเขต ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕  ระยะเวลาและว ันเร ิ ่มต ้นประช ุมสมัยประช ุมสามัญประจำปี  ของแต่ละสมัย                                     
   ของปี พ.ศ.2565 ที่เหลืออีก 3 สมัย  ดังนี้  
    ๑.  สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที ่  ๒  วันเริ ่มต้น คือวันที ่ ๑                                                    
   เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  
    ๒. สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  สมัยที ่  ๓  ว ันเร ิ ่มต้น คือว ันที ่ ๑                                                       
   เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  
    ๓. สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  สมัยที ่  ๔  ว ันเร ิ ่มต้น คือว ันที ่ ๑                                                        
   เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  
ผู้รับรอง    ๑. นายสมพงษ์ รัตนประยูร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
    ๒. นายสายคำ  ชัยชนะ      สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
นายพูล  มูลยะเทพ  ได้ถามที ่ประชุมว่า จะมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอการกำหนดสมัยประชุมสภา                     
ประธานสภาฯ  เทศบาลตำบลศรีถ ้อย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นอย่างอื ่นอีกหร ือไม่                                        
   ซึ่งไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอการกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
   สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นอย่างอื ่นอีก  และตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว                                  
   มีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุม ๑๑ คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงได้ขอมติที่ประชุมว่า       
   จะเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
   ระยะเวลาและวันเริ ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัย ของปี พ.ศ.2565                                 
   ที่เหลืออีก 3 สมัย  ตามที่นายวินัย โยธาวุธ  สมาชิกสภาฯเขต ๑ เสนอดังนี้หรือไม่
   ด้วยการยกมือ  
    ๑.  สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที ่  ๒  วันเริ ่มต้น คือวันที ่ ๑                                                    
   เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  
    ๒. สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  สมัยที ่  ๓  ว ันเร ิ ่มต้น คือว ันที ่ ๑                                                       
   เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  
    ๓. สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  สมัยที ่  ๔  ว ันเร ิ ่มต้น คือว ันที ่ ๑                                                        
   เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  
    ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  สมัยประชุมสามัญ  
   ประจำปี   พ.ศ. ๒๕๖๕  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละสมัย                
   ของปี พ.ศ.2565  ที่เหลืออีก 3 สมัย  ตามท่ีนายวินัย โยธาวุธ  สมาชิกสภาฯเขต ๑ 
   เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 
มติที่ประชุม   ท ี ่ประช ุมม ีมต ิ เห ็นชอบกำหนดสม ัยประช ุมสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย                                           
   สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
   ประจำปีของแต่ละสมัย ของปี พ.ศ.2565  ที่เหลืออีก 3 สมัย  ดังนี้  
    ๑.  สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที ่  ๒  วันเริ ่มต้น คือวันที ่ ๑                                                    
   เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  

๒.สมัยประชุม... 
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    ๒. สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  สมัยที ่  ๓  วันเริ ่มต้น คือวันที ่ ๑                                                       
   เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  
    ๓. สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  สมัยที ่  ๔  วันเริ ่มต้น คือวันที ่ ๑                                                        
   เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  

   ๖.2  พิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ   สมัยแรกของปีถัดไป(ปี พ.ศ. ๒๕๖๖) 

นายพูล มูลยะเทพ   ได้เช ิญสมาชิกสภาฯ เสนอกำหนดวันเร ิ ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป                                    
ประธานฯ  (ปีพ.ศ.2566) และระยะเวลา ของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
   (ปี พ.ศ.2566) โดยต้องมีสมาชิกสภาฯเป็นผู้รับรอง ไม่น้อยกว่า 2 คน  
นายสมนัด  มูลยะเทพ  ได้เสนอการ กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป(ปี พ.ศ.2566) 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ และระยะเวลา ของสมัยประช ุม ค ือ สมัยประช ุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖                                               
   ค ือ ว ัน เร ิ ่ มสม ัยประช ุมฯค ือ ว ันท ี ่  ๑ เด ือน ก ุมภาพ ันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๖                                       
   มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน  
ผู้รับรอง    ๑. นางสาวดวงเดือน อุทธโยธา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ 
    ๒. นายอโนชา ปกแก้ว           สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ 
นายพูล  มูลยะเทพ  ได ้ ถามท ี ่ ประช ุ มว ่ า จะม ี สมาช ิ กสภาฯท ่ านใดจะเสนอการเสนอกำหนด                                                     
ประธานฯ  ว ันเร ิ ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป (ป ีพ.ศ.2566) และระยะเวลา                           
   ของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปีถัดไป(ปี พ.ศ.2566)  เป็นอย่างอื ่นอีกหรือไม่                               
   ซึ ่งไม่มีสมาชิกสภาฯผ ู ้ ใดเสนอเป ็นอย ่างอ ื ่น   และตรวจสอบองค ์ประช ุมแล้ว                             
   มีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุม ๑๑ คน ถือว่าครบ องค์ประชุม จึงได้ขอมติที่ประชุม
   ว่าจะเห็นชอบกำหนดวันเริ ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป                     
   (ปี พ.ศ.2566)   และระยะเวลา ของสมัยประชุม คือ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  คือ วันเริ ่มสมัยประชุมฯ คือ วันที ่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖                                  
   มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ตามที่ นายสมนัด  มูลยะเทพ สมาชิกสภาฯเขต ๑   เสนอหรือไม ่

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนน ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง                     
ถือว่าที่ประชุม เห็นชอบกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป(ปี              พ.ศ.
2566)   และระยะเวลา ของสมัยประชุม คือ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  คือ 
วันเริ ่มสมัยประชุมฯ คือ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ มีกำหนดระยะเวลา              
๓๐ วัน ตามท่ี นายสมนัด  มูลยะเทพ สมาชิกสภาฯเขต ๑ เสนอ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เห็นชอบกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป
   (ปี  พ.ศ. 2566)   และระยะเวลา ของสมัยประชุม ค ือ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก                            
   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  คือ วันเริ่มสมัยประชุมฯ คือ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖                  
   มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน     
นายพูล  มูลยะเทพ  ได้แจ้งว่า  เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                     
ประธานฯ  สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ระยะเวลาและวันเริ ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ                           
   ประจำปี ของแต่ละสมัย ของปี พ.ศ.2565  ที่เหลืออีก 3 สมัย และวันเริ ่มสมัย
   ประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป (ปีพ.ศ.2566) และระยะเวลาของสมัยประชุม
   สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป  (ปี พ.ศ.2566)  แล้ว ให้เลขานุการสภาฯ       
   จัดทำประกาศและประชาสัมพันธ์แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ  ต่อไป 
 

     ๖.๒ เรื่องอ่ืนๆ... 
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   ๖.๒ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายพูล มูลยะเทพ  ไดถ้ามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนๆในที่ประชุมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ แจ ้ งท ี ่ ประช ุ ม ขอให ้ ห ั วหน ้ าส ่ วนราชการ ผ ู ้ อำนวยการ ท ุ กกอง                                                   
นายกเทศมนตรีฯ  ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้ชี้แจงภารกิจงานในหน้าที่ที ่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว 
   และความคืบหน้าในการดำเนินงานที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ ต่อไป 
นางวารุณี  ภาชนนท์  แจ้งที ่ประชุมมีภารกิจงานของกองการศึกษาและวัฒนธรรมเทศบาลตำบลศรีถ้อย                           
ผอ.กองการศึกษาฯ ดังนี้ 
    ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย ประกาศรับสมัครนักเรียน                     
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อายุ ๒ ขวบ กำหนดการการรับสมัครเด็ก และสัมภาษณ์ 
   วันที ่ ๑๔ – ๒๘ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๕ ในวันเวลาราชการ(ว ันจันทร ์ – ว ันศุกร์                     
   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) ผู้สนที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
   หรือ โทร ๐๘-๖๑๗๙-๙๔๙๖ หรือที ่กองการศึกษา ๐ ๕๔๔๙ ๙๖๗๙ ต่อ ๑๐๓                 
   และในปีการศึกษานี ้ ๒๕๖๕ จะมีเด ็กที ่ม ีอายุ ตามเกณฑ์ที ่จะต้องเข้าเร ียน                          
   ในระดับอนุบาล ๑ จำนวน ๑๙ คน ซึ่งจะออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
    ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย จะปรับปรุงหลักสูตรอนุบาล 
   และจัดทำแผนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยจะดำเนินการตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 
   กำหนดการจะแจ้งให้ททราบอีกครั้ง 
    ๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย จะออกนิเทศภารกิจงาน                  
   ของศูนย์ฯในพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ในเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีกำหนดการจะแจ้ง                      
   ให้ทราบอีกครั้ง 
นางปทิตตา  ทองสกลรัชต์  แจ้งภารกิจงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า โควิด ๑๙ โดยเฉพาะ
   เชื้อไวรัสโอมิครอน ยังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วอยู่ในขณะนี้ และข้อมูลการติดเชื้อ
   ของจังหวัดพะเยา ข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังพบผู้ติดเชื้อ ดังนี้ 
    ๑.๑ จังหวัดพะเยา มีผู้ป่วยจำนวน ๕๖ ราย 
    ๑.๒ อำเภอแม่ใจ มีผู้ป่วยจำนวน ๙ ราย แยกเป็นรายตำบล ๔ ตำบล ดังนี้ 
     (๑) ตำบลแม่ใจ      ๕ ราย 
     (๒) ตำบลป่าแฝก    ๒ ราย 
     (๓) ตำบลบ้านเหล่า ๑ ราย 
     (๔) ตำบลแม่สุก      ๑ ราย 
    ๑.๓  มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย สังกัดกองการศึกษาฯ ให้กักตัว
   อยู่ที่บ้าน ๑ ราย เนื่องจากมีบุตรที่เรียนอยู่ในโรงเรียนในจังหวัดพะเยา โดยโรงเรยีน
   ดังกล่าวนี ้มีเด ็กติดเช ื ้อและนักเรียนคนนี ้ก็เป็นเพื ่อนร่วมห้องเรียนของบุตร                      
   ของเจ้าหน้าที ่กองการศึกษา จึงเห็นว่ามีความเสี ่ยงอยู ่ เทศบาลตำบลศรีถ ้อย                        
   จึงให้กักตัวอยู่ที่บ้านก่อนเพ่ือดูอาการและเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
    ๑.๔  เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้มีการประสานข้อมูลการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
   โคโรน่า โควิด ๑๙ กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีถ้อย  อย่างต่อเนื ่อง                  

       โดยในห้วง... 
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   โดยในห้วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ลงพื ้นที ่ไปพ่นยาฆ่าเชื ้อโรค                                   
   ในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ตามร้านค้า โรงเรียน ดังนี้ 
    เดือน มกราคม ๒๕๖๕    จำนวน ๖ ครั้ง 
    เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  จำนวน ๕ ครั้ง 
   นอกจากนี ้กองสาธารณสุขฯยังมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดว ัคซีนป้องกันโรค                         
   อย่างต่อเนื่อง 
    ๒. โครงการกองทุนเพื ่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานทดแทน บ้านผาแดง หมู ่ที ่ ๑๐                          
   ได้ร ับงบประมาณ ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท จากสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา                  
   ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำขอบเขตการสัญญา เนื่องจากการจัดทำต้องใช้ความรู้
   ด้านเทคนิคกองสาธารณสุขฯจึงได้ทำหนังสือปรึกษาประสานโครงการไปยัง มหาวิทยาลัยแม่โจ้                         
   เพื่อให้จัดทำขอบเขตการดำเนินการการจัดหาพัสดุงานจ้าง ข้อกำหนดและเงื่อนไข
   ต่างๆเนื่องจากต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน  โครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการจัดทำ  
   TOR: Term of Re ferance โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
    ๓. การดำเนินการบริหารจัดการขยะยังมีการดำเนินการต่อเนื่อง โดยในห้วง
   เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มีการจัดเก็บขยะถนนสายหลัก(พหลโยธิน) 
   อย่างต่อเนื่องซึ่งก็ทำให้ในเขตพื้นเทศบาลตำบลศรีถ้อยมีความสะอาดขึ้น  แต่ก็ยังมี
   การลักลอบท้ิงอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะมีการดำเนินการต่อไป 
    ๔. กองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. ได้ดำเนินการ                     
   ในหมู ่ท ี ่  ๖ บ้านทุ ่งป่าข่า ซึ่ งจะมีการดำเนินการประกวดคุ ้มภายในหมู ่บ้าน                   
   ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
นายพูล  มูลยะเทพ  สอบถามโครงการพลังงานทดแทนซึ ่งเทศบาลตำบลศรีถ ้อย ได้ร ับเคร ื ่องส ูบน้ำ                           
ประธานสภาฯ  พลังงานแสงอาทิตย์จำนวนกี่เครื่อง 
นางปทิตตา ทองสกลรัชต์  แจ้งว่าได้รับมาจำนวน ๖ เครื ่อง ซึ ่งได้จากพลังงานจังหวัดพะเยา จำนวน ๕ เครื ่อง                                  
ผอ.กองสาธารณสุขฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งเกษตรกรพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย                 
   ได้ยืมไปสูบน้ำทั ้งหมด  โดยกำหนดให้ผู ้ยืมไปใช้จะต้องส่งคืนภายใน ๑ เดือน                    
   หรือให้ยืมครั้งละ ๑ เดือน ทั้งนี้เมื่อได้ส่งคืนตามกำหนดแล้ว ก็จะได้ส่งให้เกษตรกร
   รายอื่นได้ยืมต่อไป ปัญหาที่พบก็คือได้มีการทวงถามให้ส่งคืนแต่ก็ยังไม่มีผู้ใดส่งคืน 
   ซึ่งกองสาธารณสุขฯจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป 
นายสมนัด มูลยะเทพ  แจ้งที่ประชุมการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่เทศบาลฯ พบว่ายังมีปัญหาการ
สมาชิกสภาฯเขต ๑ ลักลอบทิ้งขยะไม่เป็นที่อยู่หลายจุด ซึ่งเป็นปัญหาจะต้องดำเนินการแก้ไขต่อเนื่อง
   ต่อไป 
    -สอบถามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
   (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส ืบเน ื ่องมาจาก                        
   การประชุมสภเทศบาลฯคราวก่อน สมัยที ่ ๔ เมื ่อว ันอังคาร ที ่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔                                 
   ซึ ่งจะมีโครงการตามยุทธศาสตร์ ต่างๆ ตามรายงานจะมีงบประมาณที ่ตั ้งไว้                     
   ลงนามทำสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ เช่น ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 
   ประกอบด้วยจำนวน ๒๔ โครงการ ในแต่ละโครงการจะมีการใช้จ่ายงบประมาณ 
   สอบถามเงินคงเหลือว่าเทศบาลตำบลศรีถ้อย มีการจัดเก็บเงินงบประมาณส่วน                   
   ที่คงเหลือไว้อย่างไร 

นายสมบูรณ์... 
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นายสมบูรณ์  หลวงบุญมี  ชี ้แจงว ่า การดำเน ินโครงการตามรายงานฯมีการทำสัญญา และมีการเบ ิกจ ่าย                                      
ปลัดเทศบาลฯ  และเงินคงเหลือตามที่ได้รายงานนั ้น  ส่วนการบริหารจัดการด้านงบประมาณ            
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเง ิน การเบิกจ่ายเงิน              
   การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑  สรุปคือ การจัดการด้านเงินงบประมาณก็จะต้องนำเข้า
   ระบบบัญชีธนาคาร เทศบาลฯไม่สามารถที่จะถือครองเงินสดได้  ส่วนการเบิกจ่าย              
   ก็จะเป็นไปตามระเบียบกำหนดไว้ ส่วนเงินงบประมาณคงเหลือ ก็จะตกเงินสะสม
   ของเทศบาลฯต่อไป 
นายประทีป  ชัดดง  แจ้งที่ประชุมทราบภารกิจงานของสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ร่วมกับประชาชนบ้านผาแดง    
   หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีถ้อย ทำแนวกันไฟป่า เรียบร้อยแล้ว  คงเหลือบ้านปางปูเลาะ    
   หมู่ที่ ๑๓ จะได้ประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓ อีกครั้ง 
    ๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้บริการประชาชน  มีวัสดุ 
   อุปกรณ์ที่จำเป็นหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ มีสภาพเก่าและชำรุด 
   เช่น สายส่งน้ำมีรอยรั่วหลายจุดฯลฯ  
    ๓. รถกู้ชีพกู้ภัยของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ใช้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละเดือน                
   มีการใช้งานบ่อยในแต่ละวัน โดยวิ่งวันละหลายเที่ยว เนื่องจากจะต้องมีหน้าที่ในการ
   ช่วยเหลือตำบลข้างเคียงด้วย เช่น ตำบลเจริญราษฎร์ ซึ ่งยังไม่มีรถกู ้ชีพกูภัย                   
   จากการใช ้ งานหน ักจ ึ งทำให ้ออ ุปกรณ ์ท ี ่ ใช ้ประจำในรถชำร ุด ไปด ้ วย                                
   เช่น เตียงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีเครื่องยนต์ที่จะสึกหรอตามไปด้วยรวมทั้งค่าน้ำมัน
   รถยนต์ก็สูงขึ้นตามไปด้วย 
    ๔. ห้องน้ำภายในสำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย มีสภาพไม่ค่อยดีนัก                   
   จึงเสนออยากให้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 
นางราตรี  แปงคำเรือง  แจ ้ งสถานะการเง ิ นของเทศบาลตำบลศร ี ถ ้ อย ตามแบบรายงาน                                            
ผอ.กองคลัง    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เดือน ตุลาคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ดังนี้ 
    ๑. ประมาณการรายรับ ๓๑,๕๒๘,๙๙๙ บาท  
    ๒. รายรับจริง ประกอบด้วย 
     ๒.๑ รวมหมวดภาษีอากร  ๕,๙๕๐  บาท 
     ๒.๒ รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  ๑๒,๘๔๔.๐๐  บาท 
     ๒.๓ รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน  ๒๕,๐๑๒.๖๑ 
     ๒.๔ รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ๒๔,๓๒๐  บาท 
     ๒.๕ รวมหมวดภาษีจัดสรร  ๕,๐๗๗,๐๐๘.๙๑  บาท 
     ๒.๖ รวมหมวดเงินอุดหนุน  ๖,๖๕๙,๖๐๐  บาท 
    รวมรายรับจริงท้ังสิ้น  ๑๑,๘๐๔,๗๓๕.๕๒ บาท 
    รายจ่ายจริง           ๑๐,๔๗๑,๓๒๗.๕๒  บาท 
   รายละเอียดตามเอกสารแบบรายงาน 
นายศุภกร อะคะโล  แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องความคืบหน้าการดำเนินโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนในปี                      
ผอ.กองช่าง  พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ดังนี้ 
         ๑.โครงการ... 



-12- 
 

    ๑. โครงการที่ได้มีการทำสัญญาแล้ว ได้แก่ 
     ๑.๑ โครงการขุดลอกหน้าฝายต้นกอก 
     ๑.๒ โครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านทุ่งป่าข่า 
     ๑.๓ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชมภู  ยังไม่สามารถเข้าไป
   ดำเน ินการได ้เน ื ่องจากต้องรอให้น ้ำลดและประสานกับเกษตรกรชาวสวน                           
   เพ่ือขอระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ 
     ๑.๔ โครงการขยายไหล่ทางถนนสายท่าต้นหาด -บ้านปางปูเลาะ 
   ยังอยู่ในระหว่างการจัดซื้อ จัดจ้าง 
     ๑.๕ โครงการก่อสร้างฝายห้วยอินตา อยู่ในระหว่างดำเนินการ 
    ๒. การลงทะเบียนถนนสายการเกษตรเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นถนนท้องถิ่น 
   จำนวน  ๔ สาย ดังนี้ 
     ๒.๑ ถนนสายโล๊ะป่าตอง 
     ๒.๒ ถนนสายห้วยต้นมื่น 
     ๒.๓ ถนนสายโล๊ะป่าลัน 
     ๒.๔ ถนนสายห้วยอินตา 
    ทั้งนี้ เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นถนนท้องถิ่นแล้ว เทศบาลฯจะได้รับความสะดวกมากขึ้น                   
   ในการเข้าไปดำเนินโครงการต่างๆได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น และถนนบางสายจะต้อง
   มีการปรับให้มีทางตรงมากขึ้น ประมาณสัปดาห์หน้าจะได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ต่อไป 
    ๓. การซ่อมแซม 
     ๓.๑ ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 
     ๓.๒ ฝายต้นกอก 
     ๓.๓ ขุดลอกฝายห้วยลึก 
     ๓.๔ ขุดลอกฝายต้นกอก 
    ๔. กองช่างเทศบาล ได้ประสานขอความอนุเคราะห์เสาไฟฟ้าเก่าไปยังการ
   ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา สาขาแม่ใจ แล้ว 
นายพูล  มูลยะเทพ  แจ้งที่ประชุมเสนออยากให้มีกิจกรรมการพัฒนาร่วมกันอีกเช่น ถนนสายห้วยอินตา                  
ประธานสภาฯ  น่าจะมีการนัดทำกิจกรรมร่วมกันอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีถนนสายเกษตรสายอื่นๆอีก 
   การรองบประมาณเพียงอย่างเดียวอาจจะมีความล่าช้า 
นายสมนัด มูลยะเทพ   แจ้งที ่ประชุมเห็นด้วยตามที่ท่านประธานสภาฯได้เสนอ จึงขอเสนอว่า                  
สมาชิกสภาฯเขต ๑ ในการทำกิจกรรมในแต่ละครั้งอยากให้เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้ทำหนังสือประสาน
   แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อยทุกคน  
นายศุภกร  อะคะโล  แจ้งที่ประชุมตามที่มีท่านสมาชิกสภาฯได้แจ้งมายังเทศทบาลตำบลศรีถ้อย 
ผอ.กองช่าง  ให้ดำเนินการซ่อมแซมซอยชลประทาน ๒๐ ซึ่งเทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้ดำเนินการ
   ประสานไปยังชลประทานแล้วซึ ่งก็ได้ร ับคำตอบว่า ซอยดังกล่าวนี ้ย ังอยู ่ในความรับผิดชอบ                                  
   ของชลประทานอยู่ ซึ่งก็รวมทั้งซอยโรงถ่านด้วย ดังนั้น กรณีที่จะขอเข้าไปดำเนิน
   โครงการจะต้องประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนและจะต้องได้รับอนุญาต       
   จึงจะสามารถเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมได้  
นายสวาท  โปทปัญญา   แจ้งที่ประชุมสอบถามผู้บริหารเทศบาลตำบลศรีถ้อย เกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆ         
สมาชิกสภาฯเขต ๒ ที่เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ดังนี้ 

   ๑.โครงการ... 
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    ๑. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชมภู จากการที่ได้มีการสำรวจสอบถาม
   ประชาชนที่เป็นเกษตรกรชาวสวนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้มีการเปิดน้ำออกจาก                   
   อ่างเก็บน้ำเนื่องจากจะต้องใช้น้ำเข้าไปยังสวนลิ้นจี่ แต่การขุดลอกจะต้องมีการระบายน้ำออก                         
   จึงจะดำเนินการ จึงสอบถามว่าจะมีแนวทางใดแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ 
    ๒. ได้รับแจ้งจากเกษตรกรชาวสวนพื้นที่ห้วยเคียน ต้องการกากหินหรือกากหินจากการ                     
   รื้อซ่อมถนนของแขวงทางหลวงพะเยาเพื ่อนำมาซ่อมแซมถนนที่เข้าไปยังพื ้นที่                      
   ห้วยเคียน ทั ้งนี ้เกษตรกรแจ้งว่าจะยินยอมที ่จะช่วยเหลือเทศบาลฯในการออกค่าใช้จ ่าย                                
   เช่น นำรถส่วนตัวออกมาขนเอง จึงสอบถามว่าจะมีแนวทางในการช่วยเหลือตามที ่เกษตรกร                                    
   แจ้งได้หรือไม่ 
    ๓. การขุดลอกฝายต้นกอกที่ได้มีการดำเนินการขุดเรียบร้อย จุดที่มีน้ำไหล
   ซึมออกมาจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 
    ๔. การเทพื้นคอนกรีตสุสานบ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ ๖ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย 
   ได้เคยหารือกับผู ้นำท้องที ่ กำนันตำบลศรีถ ้อย จะมีการดำเนินการได้หรื อไม่                     
   และจะดำเนินการเมื่อใด 
    ๕. สอบถามงบประมาณด้านการพัฒนาได้มีการตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   หรือไม่อย่างไร 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ชี้แจงที่ประชุมตามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้สอบถามมา ดังนี้ 
นายกเทศมนตรีฯ   ๑. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยชมภู  มีการดำเนินการและทำสัญญาแล้วขณะนี้                         
   อยู่ในขั้นตอนที่จะให้ผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินการตามโครงการ ปัญหาที่ยังไม่สามารถ
   เข้าไปดำเนินการได้เนื่องจากมีน้ำเต็มอยู่ซึ ่งจะต้องรีบระบายน้ำออกให้เร็วที ่สุด               
   และท่านสมาชิกสภาฯจะต้องชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจและยินยอมให้เปิดน้ำด้วย  
    ๒. ถนนสายเกษตรสายห้วยเคียน ได้มีการประสานกับเกษตรกรกลุ่มชาวสวนห้วยเคียน                    
   และแขวงทางหลวงพะเยาตลอด ปัญหาเรื่องการดำเนินการจะต้องศึกษา กฎหมาย 
   ระเบียบให้มีความชัดเจนก่อน เนื ่องจากเป็นการนำกากหินจากการรื ้อถนน                     
   เป็นทรัพย์สินของราชการในการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามราชการกำหนด                   
   ซึ่งจะต้องมีความถูกต้อง ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจด้วย 
    ๓. โครงการขุดลอกฝายต้นกอก ที ่ย ังมีน้ำซึมออกจากฝาย เทศบาลตำบลศรีถ ้อย                               
   ได้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยได้นำวิศวกรร่วมตรวจสอบด้วย ซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่า
   น้ำที่ซึมออกจริงแต่ก็หาจุดที่น้ำซึมออกไม่ได้ ซึ่งก็จะได้สำรวจต่อไป  
    ๔. การเทพ้ืนคอนกรีตบริเวณสุสานบ้านทุ่งป่าข่า หมู่ที่ ๖ ได้มีการพูดคุยกัน
   หลังจากที ่ม ีการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายแล้ว จ ึงไม่สามารถดำเนินการ                                    
   ในปีงบประมาณนี้ได้ ดังนั้นจะต้องมีการทำโครงการตามข้ันตอน เช่น การเสนอโครงการ 
   การบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนา และการตั ้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                          
   ในปีต่อไป 
    ๕. งบประมาณการพ ัฒนาไม ่ ได ้ ต ั ้ งไว ้ ในเทศบ ัญญ ัต ิ งบประมาณรายจ ่ าย                                       
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้ ดังนั้นการตั้งงบประมาณต่างๆ  จะต้องผ่านกระบวนการขั้นตอน                     
   การพิจารณาของสภาเทศบาลและเป็นอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดังนั้น 
   ในปีงบประมาณต่อไป ท่านสมาชิกสภาฯ จะต้องมีการเตรียมการและตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ด้วย 

นายพูล  มูลยะเทพ... 
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นายพูล  มูลยะเทพ  แจ้งที ่ประชุม ตามที ่ที ่ประชุมได้เสนอมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาความต้องการ                              
ประธานสภาฯ  ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งก็ยังมีข้อติดขัดบ้างในทางปฏิบัติดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
   ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที ่ได้อย่างรวดเร็ว                            
   จึงขอเสนอที่ประชุมว่าควรจะมีการประชุมประจำเดือนร่วมกันทุกเดือน ทั้งนี้เพ่ือจะได้รับทราบปัญหา
   และแนวทางแก้ไขร่วมกัน  
นายวินัย โยธาวุธ   แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติมตามท่ีผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงข้างต้น ดังนี้ 
สมาชิกสภาฯเขต ๑  ๑. ซอย ๒๐ และซอยโรงถ่าน หมู ่ที ่ ๙ ตำบลศรีถ้อย ได้สอบถามไปยังชลประทาน                            
   ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าไม่ได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
    ๒. กรณีมีกากหินของแขวงทางหลวงพะเยาเหลือก็อยากให้นำไปซ่อมแซมซอย                               
   ตามข้อ ๑ ด้วย 
    ๓. สอบถามความคืบหน้าการขอรับเสาไฟฟ้าเก่าตามที่ได้เสนอขอไปยังการ
   ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
    ๔. ได้รับแจ้งจากประชาชนหมู่ที่ ๑๑ ต้องการให้ขุดลอกเหมืองที่ตื ้นเขิน               
   อยู่  ๑ สาย จึงอยากให้มีการสำรวจเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข หรือกรณีที่ได้รับ
   งบประมาณจากหน่วยงานราชการอ่ืนก็อยากให้นำเสนอการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ 
   ช่วยเหลือประชาชนต่อไป 
นายศุภกร อะคะโล  ช ี ้ แจงท ี ่ ประช ุ มเพ ิ ่ มเต ิ ม ตามท ี ่ นายกเทศมนตร ี ฯได ้ ช ี ้ แจงมาข ้ างต้ น                                                              
ผอ.กองช่าง  และตามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้สอบถาม ดังนี้ 
    ๑. กรณีน้ำรั ่วซึมฝายต้นกอก มีสาเหตุมาจากผู ้ร ับจ้างได้ทำการเปิดทางระบายน้ำ                             
   ออกจากฝายโดยได้ทำการขุดชิดหน้าฝาย  ทำให้กระทบโครงสร้างฐานคอนกรีต              
   หน้าสันฝายจึงเป็นสาเหตุทำให้น้ำซึมผ่านใต้ดินออกไป ก็ขอชี้แจงว่าน้ำที่มีกักไว้               
   หน้าฝายและที่ซึมออกเป็นน้ำที่มาจากน้ำใต้ดิน ไม่ใช่เป็นน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำ 
   กรณีดังกล่าวนี้กองช่างเทศบาล ได้ประสานไปยังเกษตรกรที่ใช้น้ำฝายดังกล่าวแล้ว  
   โดยแจ้งขอให้สูบน้ำหรือใช้น้ำหน้าฝายให้หมดภายในห้วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตลิ้นจี่ 
   ประมาณ เดือน พฤษภาคม เมื่อน้ำหน้าฝายแห้งแล้วก็จะได้ทำการซ่อมแซมให้ต่อไป 
    ๒. การขอเสาไฟฟ้าเก่า ผู้ขอไม่ได้ทำหนังสือผ่านมายังเทศบาลฯจึงไม่ทราบ
   ความคืบหน้า อย่างไรก็จะประสานสอบถามไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพะเยา สาขาแม่ใจ ต่อไป 
    ๓. การซ่อมแซมซอย ๒๐ และซอยโรงถ่าน รวมทั้งเหมืองหมู่ที่ ๑๑ จะได้ทำการสำรวจต่อไป 
นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา แจ้งที่ประชุมได้รับแจ้งจากประชาชน หมู่ที ่ ๖ อยากให้เทศบาลฯดำเนินการขุดเหมือง                      
สมาชิกสภาฯเขต ๒ หลังวัดฝายหิน หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งป่าข่า เนื่องจากตื้นเขินในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำจะเอ่อ
   ท่วมที่นาของประชาชนเนื่องจากไหลลงไปตามเหมืองไม่สะดวก ได้สอบถามประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
   แล้วซึ่งก็ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่นาทุกคน 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ชี้แจงที่ประชุมตามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอกรณีที่ชาวบ้านได้ให้ความยินยอมแล้ว 
นายกเทศมนตรีฯ  แนวทางในการดำเนินการก็คือ ท่านสมาชิกสภาฯจะต้องรีบดำเนินการทำโครงการ
   เสนอมายังเทศบาลฯก่อนเพื่อบรรจุไว้ในแผนและตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติต่อไป 
   นอกจากนี้ท่านจะต้องประสานบรรจุลงในแผนของหมู่บ้านด้วย สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕                      

     จึงไม่สามารถ... 
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   จึงไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากยังไม่ได้มีการบรรจุลงในแผนพัฒนา ดังนั้น                 
   จึงต้องดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป 
นายพูล  มูลยะเทพ  แจ้งที ่ประชุม ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯในเขตพื ้นที ่ได ้ทำการสำรวจระยะความยาว                                  
ประธานสภาฯ  ของเหมืองดังกล่าว  ภาพถ่ายฯลฯ เพ่ือจะได้เสนอเป็นโครงการตามลำดับขั้นตอนต่อไป 
นายมานพ  ใจปรีชาวัฒนากุล แจ้งที่ประชุมได้รับแจ้งจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ดังนี้ 
สมาชิกสภาฯเขต ๒  ๑. หมู่ที ๑๑ ซอยธนจักรวาล ร่องระบายน้ำแบบมีฝาปิด มีกลิ่นเหม็นอยาก
   ให้เทศบาลตำบลศรีถ้อย ดำเนินการฉีดน้ำล้างท่อระบายน้ำดังกล่าว เพ่ือลดกลิ่นเหม็น 
    ๒. ตามที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน                 
   หมู่ที่ ๑๐ บ้านผาแดง และหมู่ท่ี ๑๓ บ้านปางปูเลาะ โดยได้ทำการแจกจ่ายถังเก็บน้ำ 
   ซึ่งก็ได้รับแจ้งว่าถังน้ำยังขาดอยู่ ดังนี้ 
    ๒.๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านผาแดง จำนวน  ๕  ถัง  
    ๒.๒ หมู ่ที ่ ๑๓  บ้านปางปูเลาะ จำนวน ๓ ถัง นอกจากนี้ยังมีหมู ่ที ่ ๘                  
   กลุ่มเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ห้วยเคียนก็ยังมีความต้องการถังน้ำดังกล่าวด้วย 
    ๓. สอบถามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนสายการเกษตร     
   หมู่ที่ ๑๐ บ้านผาแดง ตามท่ีได้มีการเสนอโครงการแล้ว 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ชี้แจงที่ประชุมตามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้สอบถามมา ดังนี้ 
นายกเทศมนตรีฯ   ๑. หมู ่ที ่ ๑๑ ซอยธนจักรวาล เป็นปัญหาเดิมซึ ่งเกิดจากการออกแบบ                
   รางระบายน้ำไม่ได้ระดับลักษณะลาดจากที่สูงลงไปต่ำเป็นแนวเดียวกัน  เป็นการ
   ออกแบบที่ผิดเนื่องจากตรงกลางอยู่ในระดับเดียวกันจึงทำให้เกิดน้ำขังตรงกลาง              
   รางระบายน้ำ แนวทางการแก้ไขก็จะให้กองช่างเทศบาลฯได้สำรวจต่อไป 
    ๒. การแก้ไขปัญหาภัยแล้งซึ่งยังมีถังน้ำที่ยังขาดอยู่ก็จะดำเนินการให้ต่อไป 
    ๓. ถนนสายการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านผาแดง ได้มีการดำเนินการไปบ้างแล้ว ส่วนที่เหลือ               
   ก็จะมีการดำเนินการต่อไป ซึ่งยังต้องรองบประมาณก่อน 
นายสุรินทร์  อสุพล  แจ ้งท ี ่ประช ุม ได ้ร ับแจ ้งจากประชาชนหมู ่ท ี ่   ๖ ท ี ่ ใช ้ เส ้นทางส ัญจร ซอย ๓                                            
สมาชิกสภาฯเขต ๒ ไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฟกิ่ง)เสีย  จุดหน้าบ้านนายไหม (ครูไหม) จึงต้องการให้เทศบาลตำบลศรีถ้อย                     
   ดำเนินการเปลี่ยนไฟให้ใหม ่
ด.ต. เทพสงวน ปันสุวรรณ  ชี ้แจงว่าการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างหรือไฟกิ ่ง เทศบาลฯได้มีการดำเนินการ                          
นายกเทศมนตรีฯ  ต่อเนื่องเรื่อยมา ซึ่งในการสั่งซื้อจะสั่งมาเป็นจำนวนมากซึ่งก็จะเฉลี่ยกันไปตามจุดต่างๆ        
   ซึ ่งก็ยังไม่เพียงพอ ในส่วนของพื ้นที ่ก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ประสานกับผู ้นำท้องที่                           
   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตกลงกันว่าจะให้ติดตั้งหรือเปลี่ยน ณ จุดใดก่อน เนื่องจากในการ
   สั่งซื้อแต่ละครั้งมีจำกัด ดังนั้น หากท่านเห็นจุดใดของหมู่บ้านที่มีความเสี่ยง ก็จะทำการติดตั้งจุด
   ดังกล่าวนั้นก่อน อย่างไรก็ตามเทศบาลตำบลศรีถ้อย ก็อยากจะให้มีความสว่างทุกจุด
   แต่ก็มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการจัดซื้อแต่ละครั้งจึงต้องมีการเฉลี ่ยกันไป                 
   ตามจุดต่างๆเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน 
นายพูล  มูลยะเทพ    ได้ถามที่ประชุมว่า จะมีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนๆในที่ประชุมอีกหรือไม่  ซึ่งไม่มี 
ประธานสภาฯ  ผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ ในที่ประชุมอีก  ถือว่าที่ประชุมรับทราบ และได้ขอขอบคุณผู้เข้าผู้เข้าร่วมประชุม
   และปิดการประชุม 

     เลิกประชุม... 



-16- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


